



คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

ที่ ๗๑๐ /๒๕๖๐

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ

ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) พิจารณาแล้ว เพื่อความเหมาะสม และประโยชน์แก่ทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการโดยปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จำนวน ๖ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

อนึ่ง บรรดาคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ยกเลิกและใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายยรรยง กางการ)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ

(แบบทำายค่าส่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา) ที่ /๒๕๖๐ ลงวันที่ พ.ศ. ๒๕๖๐)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	ให้ไปปฏิบัติราชการ	หมายเหตุ
๑	นางนิษฐา บุณย์จันทร์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)	๑๑๐๗	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา) ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ - ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป - ประຈำฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ	อีกหน้าที่หนึ่ง อีกหน้าที่หนึ่ง
๒	นางสาวณัฐรญา แคลมกระโทก	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติกร ฝ่ายบริหารทั่วไป	๒๒๐๙	- ประຈำฝ่ายบริหารทั่วไป	อีกหน้าที่หนึ่ง
๓	นายฉัตรชัย คำดี	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	๓๓	- ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายประสานงานโครงการ	อีกหน้าที่หนึ่ง
๔	นายภาณุพงศ์ เตชะปัทม์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	๑๖๔๑	- ประຈำฝ่ายประสานงานโครงการ	อีกหน้าที่หนึ่ง
๕	นายดอน หงษ์เทิน	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	๔๓/๔	- ประຈำฝ่ายประสานงานโครงการ - ประຈำฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ	อีกหน้าที่หนึ่ง อีกหน้าที่หนึ่ง
๖	นางสาวเสาวนีย์ คำใบ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	๔๔๔	- ประຈำฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ	อีกหน้าที่หนึ่ง

จำนวน ๖ ราย

~~๕~~